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Borgarráð

       

Umsögn um framhaldsfyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um viðbótarupplýsingar 
vegna Rafstöðvarvegar 4.

Á fundi borgarráðs 7. mars sl. lagði áheyrnarfulltrúi Miðflokksins fram eftirfarandi 
framhaldsfyrirspurn og aftur sömu fyrirspurn 7. mars sl.:

„Borgarfulltrúi Miðflokksins  þakkar fyrir svör vegna fyrri fyrirspurnar  og óskar eftir 
viðbótarupplýsingum: Allar upplýsingar um kostnað borgarinnar vegna eignarinnar frá 
01.01.2008 til dagsins í dag. Þar með talið viðhald, endurnýjanir og breytingar hvaða nafni 
sem þær nefnast, sem og kostnaður fasteignagjalda, rafmagns, hita o.fl. Allar upplýsingar 
um styrki og fjárveitingar til aðila tengdum húseigninni og skal ekkert undanskilið.“
Umsögn skrifstofu eigna og atvinnuþróunar:

Helstu kostnaðarliðir varðandi rekstur á Rafstöðvarvegi sl. 10 ár eða frá ársbyrjun 2008 hafa 
verðið greiðslur eignasjóðs til aðalsjóðs og innan samstæðu Reykjavíkurborgar. 
Ekki hafa verið greiddir styrkir til leigutaka. Reykjavíkurborg hefur ekki upplýsingar um 
félagaskrá Þristavinafélagsins né Toppstöðvarinnar-félagsamtaka. Eins hefur 
Reykjavíkurborg ekki nöfn þeirra sem nýtt hafa húsnæðið á vegum þessara félaga. Ekki er 
því hægt að bera nafnalista saman við styrki sem Reykjavíkurborg hefur úthlutað. 
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